

HỘI NGHỊ CÔNG BỐ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN THỂ CHẾ QUỐC GIA HỖ TRỢ TỔNG CỤC THỐNG KÊ

Sáng ngày 16/6/2021, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đã tổ chức Hội nghị công bố kết quả hoạt động “Tư vấn thể chế quốc gia hỗ trợ Tổng cục Thống kê áp dụng phương pháp đo lường nghèo đa chiều (MDP) quốc gia mới và đẩy nhanh việc công bố số liệu khảo sát mức sống hộ gia đình Việt Nam (VHLSS) để giám sát và ứng phó kịp thời với tình trạng nghèo đang thay đổi nhanh chóng ở Việt Nam”.

Kết quả tính toán về nghèo đa chiều Việt Nam giai đoạn 2016-2020 do TCTK thực hiện trong khuôn khổ hoạt động hợp tác với UNDP năm 2020 cho thấy, tình trạng nghèo đa chiều trong giai đoạn 2016-2020 được cải thiện là do tỷ lệ hộ nghèo (độ rộng của nghèo) giảm nhanh, còn mức độ thiếu hụt (độ sâu của nghèo) không có sự thay đổi đáng kể. Cụ thể, trong giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều chung Việt Nam có xu hướng giảm qua các năm, từ 9,9% năm 2016 xuống còn 4,5% năm 2020. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều ở nông thôn vẫn luôn cao hơn nhiều thành thị, nhưng khoảng cách đang giảm dần. Chỉ số nghèo đa chiều (MPI) chung cả nước giảm từ 0,035 năm 2016 xuống còn 0,015 năm 2020 cho thấy tình trạng nghèo đa chiều ở Việt Nam đã được cải thiện đáng kể. Xu hướng này diễn ra ở cả khu vực thành thị, nông thôn và 6 vùng kinh tế.



Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK phát biểu khai mạc Hội nghị

Nguồn: <http://vienthongke.vn>

TỔNG CỤC THỐNG KÊ TỔ CHỨC HỘI THẢO VỀ TIÊU CHUẨN THỐNG KÊ

Sáng ngày 8/6/2021, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn điều tra cá thể, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng Tổng điều tra kinh tế năm 2021. Thực hiện Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021, TCTK đã chủ trì thực hiện tổng điều tra phiếu doanh nghiệp, phiếu sự nghiệp, phiếu hiệp hội từ ngày 01/3/2021 và thực hiện phiếu điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh (SXKD) cá thể; phiếu cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng từ ngày 01/7/2021.

So với tổng điều tra năm 2017 và điều tra cá thể năm 2020, TĐT kinh tế năm 2021 có một số thay đổi cơ bản đối với cơ sở SXKD cá thể, cơ sở tôn giáo: (1) Thay đổi về đơn vị chủ trì tổ chức thực hiện TĐT: Vụ TMDV chủ trì thực hiện các công tác chuẩn bị năm 2020, Cục TTDL chủ trì công tác triển khai thu thập thông tin năm 2021. (2) Thay đổi về cách thức đặt câu hỏi. (3) Bổ sung đối tượng điều tra: toàn bộ các cơ sở không có địa điểm kinh doanh cố định được điều tra phiếu toàn bộ. (4) Thay đổi từ việc tiếp cận ngành kinh tế sang ngành sản phẩm.



Ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng TCTK phát biểu khai mạc Hội nghị

Nguồn: <http://vienthongke.vn>

HỘI THẢO VỀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NĂM GỐC THEO GIÁ SO SÁNH



Bà Nguyễn Thị Hương,
Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội thảo

Sáng ngày 20/5/2021, Tổng cục Thống kê đã tổ chức Hội thảo xin ý kiến về hướng dẫn thực hiện năm gốc theo giá so sánh theo thông tư số 13/2019/TT-BKHĐT. Kế hoạch chuyển đổi năm gốc so sánh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 13/2019/TT-BKHĐT ngày 31/12/2019 về Quy định năm 2020 làm năm gốc để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 đã gây cú sốc lớn về kinh tế cho năm 2020, làm thay đổi cấu trúc và biến dạng nền kinh tế. Theo khuyến nghị của các tổ chức quốc tế và các chuyên gia, việc lựa

chọn năm 2020 là năm gốc như dự kiến cần phải cân nhắc, bởi năm 2020 không còn đáp ứng điều kiện của một năm gốc so sánh tiêu chuẩn, đó là "bình thường, ổn định để đảm bảo đại diện cho cả giai đoạn". Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương cũng đề nghị các đơn vị chuyên môn nghiệp vụ cần xem xét xác định năm gốc theo giá so sánh phù hợp với bối cảnh hiện nay, có thể tham khảo ý kiến của các tổ chức quốc tế, các chuyên gia trong và ngoài nước...

Nguồn: <http://vienthongke.vn>

KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH THỐNG KÊ VIỆT NAM VÀ ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT

Sáng ngày 05/06/2021, Tổng cục Thống kê đã tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm thành lập Ngành. Tại Lễ Kỷ niệm, Lãnh đạo Tổng cục Thống kê đã đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái trao tặng cho Ngành Thống kê Việt Nam. Đây là phần thưởng cao quý của Nhà nước trao tặng, ghi nhận những đóng góp quan trọng của ngành Thống kê vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.



Ban lãnh đạo TCTK thay mặt TCTK vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ đã đánh giá cao những thành tích của ngành Thống kê đạt được trong thời gian qua. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ngành và địa phương tạo điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế chính sách, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc để ngành thống kê ngày càng phát triển và hoạt động có hiệu quả hơn nữa. Với tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết nhất trí, nhiệt huyết đổi mới, khát vọng vươn lên và năng động sáng tạo, Phó Thủ tướng mong muốn và tin tưởng tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động ngành Thống kê tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang và những thành tựu to lớn trong 75 năm qua, vượt qua khó khăn thách thức, nỗ lực phấn đấu hơn nữa hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và ngày càng trưởng thành, vững mạnh trong mọi mặt, xứng đáng với các thế hệ đi trước và niềm tin của Đảng, nhà nước và nhân dân đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Kết thúc Lễ Kỷ niệm, Thứ Trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương đã trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp thống kê cho các cá nhân thuộc các tổ chức quốc tế đã có những đóng góp tích cực cho ngành Thống kê Việt Nam.

Nguồn: <http://vienthongke.vn>